



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถ  
ในการนิเทศการศึกษา ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัคร  
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยกำหนดประเมินผลงานระหว่างวันที่  
๑๒ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินผลงานผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานที่มีสิทธิ  
เข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และค่าน้ำหนักคะแนน  
การประเมิน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จำนวน ๓ ราย ตามบัญชีรายละเอียด  
แนบท้ายประกาศนี้ และประกาศให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน คณะกรรมการได้ตรวจสอบจากเอกสารผลงาน  
หรือรางวัลที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ภาคภูมิใจตามที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้แจ้งและ  
ยื่นเอกสารไว้ในการสมัคร โดยประกาศตามรหัสประจำตัวผู้สมัคร

๒. จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในวันที่ ๒๐  
ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อูปถัมภ์) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถ  
ในการนิเทศการศึกษา ไปรายงานตัวเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในวันที่ ๒๐  
ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๐ น. ณ อาคาร ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อูปถัมภ์)  
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพร้อมบัตรประจำตัว  
ที่รัฐออกให้ต่อคณะกรรมการ หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิเข้ารับการประเมิน

๔. หน่วยคัดเลือกจะมีการสอนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
เพื่อรับการนิเทศการศึกษาจากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา

๕. จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ และทางเว็บไซต์ <http://www.udn๑.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางชฎาภรณ์ บรรเลงรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน  
ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา  
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๑๗๑๐๐๑	นางสาว	ธัญภัก	สารีโท	
๒	๑๗๑๐๐๒	นาย	สันติ	นันทจันทร์	
๓	๑๗๑๐๐๓	นาย	พีระพัฒน์	อนุรักษ์	

